



ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร

ข้อตกลงร่วมสู่การแก้ปัญหา

“สุขภาวะคนกรุง”

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร (คจ.สภ.) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดทำ ร่าง ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร ที่จะนำไปสู่ข้อตกลงและพันธะร่วม เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาสุขภาวะคนกรุงเทพมหานคร ที่จะนำไปสู่กรุงเทพมหานครเมืองแห่งสุขภาวะเพื่อทุกคน

สวัสดีครับ ชาวชุมชนคนเข้มแข็งทุกท่านครับ
วันนี้ผม “สุชน” ขอติดตามพี่ ๆ ทีมงาน สช.
คือ พี่เปิ้ล สิริกร คำภูไทย และ พี่ดี เตชิต
ชาวบางพรหม ไปชื่นชมกับพลัง

ของพี่น้องชาวกรุงเทพฯ

กันอีกครั้ง ก็พี่ ๆ เขาเข้มแข็ง
ทำงานต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง
กันเลยครับ



ตอนนี้พี่ ๆ แก่นำชาวกรุงเทพมหานคร
ได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็น คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพฯ
(คจ.สภ.) และจับมือกับภาคีเครือข่ายสำคัญ
ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อร่วมกันจัด สมัชชาสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นครั้งแรกของกรุงเทพฯ เลยครับ
โดยมีเป้าหมายใหญ่ คือ “กรุงเทพมหานคร
เมืองแห่งสุขภาวะเพื่อทุกคน”

พี่เปิ้ล กับ พี่ดี เล่าให้ผมฟังว่า สมัชชาสุขภาพ
กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน
2563 ซึ่งในครั้งนี้นักว กทม. ได้กำหนดให้มีการรับฟัง และ
หาฉันทมติจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร
ไว้ 2 ประเด็น คือ ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร และ
หาบเร่งแผนกลยุทธ์และการใช้พื้นที่สาธารณะกรุงเทพมหานคร
ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นนี้ มีการทำงานแบบมีส่วนร่วมกัน
มาได้สักระยะหนึ่งแล้วครับ

วันนี้ ผมจะพาไปติดตามการทำงานแบบมีส่วนร่วม
ต่อการจัดทำ ร่าง ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร
กันก่อนนะครับ โดยเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ ได้มีการจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น ร่าง ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร
จากหน่วยงานภาครัฐ มีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพ
มหานคร เข้าร่วมให้ความเห็นอย่างคึกคักเลยครับ



โดยประเด็นที่รับฟังความเห็นมี 7 ประเด็นหลัก คือ

- 1) ปัญหาสำคัญในการสร้างสุขภาพของคนกรุงเทพมหานคร
- 2) ภาพฝันของกรุงเทพมหานครที่อยากเห็น
- 3) ศักยภาพและทุนทางสังคมของกรุงเทพมหานคร
- 4) ปัจจัยสำคัญในการนำกรุงเทพมหานครสู่ภาพฝัน
- 5) การมีส่วนร่วม และการกระจายอำนาจของกรุงเทพมหานคร
- 6) กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร และ
- 7) ประเด็นรูปธรรมความสำเร็จอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร



พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานร่วม คจ.สก. กล่าวว่า “การรับฟังความเห็นในครั้งนี้ คณะทำงานฯ จะรวบรวมและนำไปปรับปรุง ร่าง ธรรมนูญสุขภาพกรุงเทพมหานคร ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาหาฉันทมติจากทุกภาคส่วน ในงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร เมื่อได้รับความเห็นชอบก็จะประกาศใช้เป็นกรอบในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขต่าง ๆ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชาวกรุงเทพมหานครต่อไป”



นอกจากนั้น นพ.วรงค์ ลีวลักษณ์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวเน้นย้ำว่า “สุขภาพไม่ใช่เรื่องของสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บเพียงอย่างเดียว แต่คือภาวะที่เป็นสุขในทุกมิติ โดยแนวทางที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเกิดสุขภาวะที่ดีได้นั้น ต้องมาจากนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหามิติต่าง ๆ ซึ่งกรุงเทพมหานคร เป็นมหานครของคนกว่าสิบล้านคน ทุกอย่างจึงมีความซับซ้อนและมีผู้เกี่ยวข้องมากมายหลายระดับ เมื่อเกิดประเด็นปัญหาขึ้นมาจึงแก้ไขไม่ง่าย กระบวนการมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือธรรมนูญสุขภาพ และสมัชชาสุขภาพ จึงเป็นเรื่องสำคัญ การรับฟังความเห็นที่เป็นระบบ การหาจุดร่วม และสร้างเป็นข้อตกลง หรือพันธะร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกระดับ”



ผมได้เห็นบรรยากาศและการมีส่วนร่วมในเวทีรับฟังความเห็นในวันนี้แล้ว ก็รู้สึกยินดีปรีดากับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครจริง ๆ เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเช่นนี้ จะกลายมาข้อตกลงและพันธะร่วมในการกำหนดสุขภาพของคนกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปสู่ **กรุงเทพมหานคร เมืองแห่งสุขภาวะเพื่อทุกคน** ได้จริงต่อไปครับ

แล้วพบกันใหม่ นะครับ

